



รายงานผลการกำกับติดตามมาตรการ การป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	การควบคุม กำกับ ติดตาม	ผลการควบคุม กำกับ ติดตาม	หมายเหตุ
นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้า (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต	ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้า (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และแจ้งเวียนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ไม่พบรายงานการ กระทำความผิด	
การป้องกันการรับสินบน ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต	ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ปฏิบัติตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๐ มีแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่รัฐในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ไม่พบรายงานการ กระทำความผิด	
การป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต	ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค ให้เจ้าหน้าที่ ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้เจ้าหน้าที่รัฐในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ไม่พบรายงานการ กระทำความผิด	

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	การควบคุม กำกับ ติดตาม	ผลการควบคุม กำกับ ติดตาม	หมายเหตุ
การป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำ ความผิดวินัยของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล วชิระภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต	ประกาศการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำ ความผิดวินัยของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้แก่ (๑) มาตรการ การใช้รถราชการ (๒) มาตรการการเบิกค่าตอบแทน (๓) มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา และ (๔) มาตรการการจัดหาพัสดุ เพื่อให้เจ้าหน้าที่รัฐใน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด	ไม่พบรายงานการ กระทำผิด	
การจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล	เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต	ประกาศมาตรการการจัดสวัสดิการภายในของสถาน พยาบาลซึ่งจะต้องดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการ สวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วย การจัดสวัสดิการในหน่วยงานส่วนภูมิภาค สำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่จังหวัดไม่มีคณะกรรมการ สวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อให้เจ้าหน้าที่รัฐใน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ยึดถือเป็นแนวทางในการ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ไม่พบรายงานการ กระทำผิด	